

**KẾ HOẠCH**  
**Phát triển thể dục, thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2024**

**Phần I**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố và sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, Sở Văn hóa và Thể thao (sau đây viết tắt là Sở) đã chủ động định hướng, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động, đề ra các biện pháp, giải pháp thích hợp, khả thi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả Chủ đề của thành phố năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ**

**1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành**

a) Căn cứ các nhiệm vụ, chương trình công tác lớn được giao, lãnh đạo Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đạt chất lượng, tiến độ.

b) Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố; tuân thủ quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ; thực hiện việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi vi phạm pháp luật, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Nâng cao công tác rà soát, kiểm tra, thẩm định nội dung trước khi trình để không bỏ sót công việc.

**2. Công tác xây dựng, ban hành các đề án, văn bản**

Sở đã chủ động tham mưu xây dựng và trình UBND thành phố ban hành nhiều văn bản về thể dục, thể thao (TDTT)<sup>1</sup> và chủ động ban hành nhiều văn bản

<sup>1</sup> Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic “Vi sức khỏe toàn dân” năm 2023; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi VINFAST IRONMAN 70.3 Việt Nam, SUNRISE SPRINT và IRONKIDS năm 2023; Công văn cử các đoàn thể thao đi nước ngoài năm 2023; Kế hoạch Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2023; Thành lập Ban tổ chức các giải Bóng đá quốc gia và Kế hoạch tổ chức các giải Bóng đá quốc gia mùa giải 2023-

để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Sở đã thực hiện các báo cáo cho Thành ủy, UBND thành phố và Bộ, ngành liên quan theo yêu cầu.

### **3. Công tác phát triển sự nghiệp**

#### **a) Về TDTT cho mọi người**

- Hoạt động TDTT phong trào: Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Đề án số 7245/ĐA-UBND ngày 30/12/2022 về “Phát triển thể thao quần chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Sở đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động TDTT phù hợp, lồng ghép nhân dịp các ngày tết, lễ của đất nước, của dân tộc. Các hoạt động đều diễn ra chu đáo, an toàn và thành công, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đồng thời huy động được nguồn lực xã hội hóa để tổ chức ở các cấp, góp phần tạo không khí sôi nổi, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu và rèn luyện sức khỏe của quần chúng nhân dân. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 phát động đến toàn thể các địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng tham gia và được tổ chức an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

- TDTT trong nhà trường: Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tốt các môn thể thao trong chương trình Giải thể thao học sinh năm học 2022-2023; Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thu hút ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm cho con em theo học bơi.

- TDTT trong lực lượng vũ trang: Phối hợp, hỗ trợ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể “Chiến sỹ Công an khỏe” cho Công an thành phố theo kế hoạch và hỗ trợ chuyên môn tại các giải thể thao. Các cấp lãnh đạo đơn vị tiếp tục chú trọng đầu tư, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho cán bộ chiến sỹ tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình đơn vị, địa phương.

- TDTT người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em: Sở chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người cao tuổi, người khuyết tật tham gia sinh hoạt, tập luyện ở các câu lạc bộ thể thao tại địa bàn phường, xã, quận, huyện và tổ chức nhiều giải thể thao cho người khuyết tật, người cao tuổi tham gia<sup>2</sup>; tham gia các giải quần chúng toàn quốc, quốc tế các vận động viên thành phố đều đạt thành tích cao<sup>3</sup>. Nhiều câu lạc bộ thể thao cơ sở tổ chức chiêu

---

2024 trên sân bóng đá Hòa Xuân; Kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; Kế hoạch phát triển TDTT thành phố Đà Nẵng năm 2023; Kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT thành phố Đà Nẵng năm 2023; Chương trình công tác hàng quý;...

<sup>2</sup> Trong năm, tổ chức giải Thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ thành phố và giải Cầu lông, Bóng bàn cho người cao tuổi; Giải thể thao (các môn Bóng bàn, Cầu lông, Điền kinh) cho người khuyết tật.

<sup>3</sup> Tham gia giải Bóng bàn, Cầu lông Người khuyết tật toàn quốc năm 2023, kết quả: Môn Bóng bàn đạt 4 HCV - 3 HCB - 2 HCD, xếp hạng 3 toàn đoàn; Cầu lông đạt 2 HCB - 1 HCD, xếp hạng 3 toàn đoàn; giải Điền kinh Người khuyết tật toàn quốc xuất sắc đạt hạng 5 toàn đoàn với thành tích 5 HCV - 6 HCB - 9 HCD; giải vô địch Thể dục dưỡng sinh toàn quốc đạt 02 HCV và 01 HCB; giải Cờ tướng Trung cao tuổi toàn quốc đạt 01 HCB và 02 HCD; giải Cầu lông Trung cao tuổi toàn quốc đạt 02 HCB. Tại Para Games 12 tại Campuchia, đoàn vận động viên Người khuyết tật thành phố giành được 04 HCD ở môn Bóng bàn, 01 HCD ở môn Cầu lông.

sinh, nhận hướng dẫn và dạy thể thao cho các em ở nhiều lứa tuổi khác nhau; nhiều giải thể thao cho trẻ em ở các môn bóng bàn, võ thuật, bơi,... được tổ chức thu hút rất đông các em tham gia.

- Hoạt động thể thao giải trí: Sở tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân quy định liên quan trong việc tổ chức tập luyện, thi đấu và kinh doanh; đồng thời, tham mưu UBND thành phố cho phép tổ chức các sự kiện thường niên như: Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng; Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam; giải Dù lượn Đà Nẵng mở rộng; giải Sailing vô địch trẻ quốc gia và giải SUP cúp các tay chèo xuất sắc toàn quốc;....

- TDTT tại quận, huyện, các ngành, đoàn thể và hội, liên đoàn: Theo kế hoạch Sở ban hành, các quận, huyện, hội, liên đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phù hợp với thực tế từ nguồn kinh phí của đơn vị và vận động xã hội hóa. Các ngành, đoàn thể từ Trung ương đến thành phố tổ chức nhiều hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành, đơn vị hết sức sôi nổi, hấp dẫn và thu hút đông đảo người tham gia<sup>4</sup>.

#### b) Hoạt động thể thao thành tích cao

- Sở kịp thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

- Tham mưu trình UBND thành phố Kế hoạch tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, trong đó tập trung đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD và các môn thể mạnh, duy trì tuyển sinh và đào tạo trên 600 chỉ tiêu vận động viên chuyên nghiệp của 38 môn, phân môn thể thao theo 03 tuyến: đội tuyển, đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu. Triển khai kế hoạch hợp đồng vận động viên nước ngoài, huấn luyện viên, vận động viên trong nước, tổ chức tập huấn trong và ngoài nước và thi đấu quốc tế năm 2023, nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia các giải vô địch quốc gia, SEA Games 32, ASIAD 19 và các giải thể thao quốc tế, kết quả đạt tổng cộng 239 HCV, 225 HCB, 325 HCD, trong đó, các giải trong nước đạt 215 HCV, 217 HCB, 313 HCD, các giải quốc tế đạt 24 HCV, 8 HCB, 12 HCD (SEA Games 32 đạt 8 HCV, 5 HCB, 5 HCD và ASIAD 19 đạt 02 HCD ở môn Đua thuyền Rowing), thành tích vượt chỉ tiêu đề ra.

- Chế độ, chính sách (dinh dưỡng, tiền lương, tiền công) cho vận động viên, huấn luyện viên được thực hiện ngang bằng với các quy định do trung ương ban hành. Ngoài ra, các vận động viên, huấn luyện viên được hưởng chế độ khen thưởng và chế độ đãi ngộ khi lập thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, quốc tế theo Nghị quyết riêng của HĐND thành phố.

<sup>4</sup> Hội thao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có hơn 700 vận động viên đến từ các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát; Giải Cầu lông Báo Thanh tra toàn quốc lần thứ 18 có gần 200 vận động viên đến từ 26 đoàn thể thao; Hội thao chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy thành phố Đà Nẵng với hơn 300 vận động viên đến từ 15 đoàn thể thao tham dự;...

- Thẩm định cấp mới và cấp lại 45 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho các doanh nghiệp hoạt động ở các môn: Dù lượn không động cơ, thể dục thể hình, yoga, bơi, lặn.

c) Tổ chức các hoạt động cấp thành phố, quốc gia, quốc tế: Theo kế hoạch và được sự ủy nhiệm của Cục Thể dục thể thao, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, Sở tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công các giải, hoạt động<sup>5</sup>.

d) Phát triển cơ sở vật chất TDTT

- Cấp xã, phường, quận, huyện: Có cơ sở vật chất, hạ tầng cơ bản hoàn chỉnh và tổ chức các hoạt động tương đối có hiệu quả, đa dạng về nội dung và hình thức. Các thiết chế văn hóa - thể thao tiếp tục được đầu tư nâng cấp, cải tạo trở thành điểm vui chơi, tập luyện, sinh hoạt thường xuyên của người dân và là nơi tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của các cơ quan, đoàn thể tại địa phương.

- Cấp thành phố: Ngoài cơ sở vật chất hiện có của ngành đang hoạt động ổn định như Cung Thể thao Tiên Sơn, Sân bóng đá Hòa Xuân. Trong năm, đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo hoàn thiện các công trình, hạng mục:

+ Đường chạy điền kinh 100m và 400m phủ nhựa tổng hợp với 8 làn chạy thẳng, 6 làn chạy vòng, sân nhảy xa và nhảy 3 bước, sân cho các nội dung: nhảy cao, nhảy sào, ném lao, đẩy tạ.

+ Câu lạc bộ Bơi Lặn Đà Nẵng (Bể bơi thành tích cao): Được nâng cấp, sửa chữa và thay mới các hạng mục giàn mái, các phòng chức năng, khu vực phòng tắm, vệ sinh, khán đài, bể bơi, khu vực sân khấu và phòng điều khiển, tường rào, cổng ngõ,...

+ Nhà thi đấu võ thuật (Nhà tập luyện Taekwondo): Được cải tạo, nâng cấp và thay mới toàn bộ mái tôn, ốp lát lại nền gạch và tường, thay mới mái che

<sup>5</sup> Tổ chức thành công 02 giải thể thao cấp quốc tế, 15 giải thể thao cấp quốc gia, 17 giải thể thao cấp thành phố, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 22 hoạt động thể thao, sự kiện các loại, các trận bóng đá trong khuôn khổ V.League mùa giải 2023, hạng nhì quốc gia và V.League mùa giải 2023-2024", trong đó:

- Hoạt động thể thao giải trí, du lịch thể thao: Cuộc thi VINFAST IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKID với sự tham dự của hơn 3.000 vận động viên đến từ 62 quốc gia trên thế giới; Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng với sự tham dự của gần 9000 vận động viên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

- Giải quốc gia, quốc tế: Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 35 chặng qua thành phố Đà Nẵng; Giải Rowing và Canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc; Giải Bóng ném vô địch quốc gia bãi biển; giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia; giải Bơi - Lặn vô địch trẻ quốc gia; giải vô địch Khiêu vũ trẻ quốc gia, Cúp Khiêu vũ thể thao mở rộng; giải vô địch Bóng ném trẻ quốc gia; giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc; giải Sailing vô địch trẻ quốc gia và giải Sup vô địch các CLB toàn quốc; giải Cờ tướng Quốc tế Cup Phương Trang lần VI; giải Taekwondo vô địch các CLB quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc; giải Taekwondo cúp các CLB quốc tế; giải vô địch Cờ tướng đấu thủ mạnh quốc gia; vòng II giải Bóng chuyên vô địch quốc gia. Phối hợp tổ chức thành công và an toàn 08 trận bóng đá trong khuôn khổ V.League mùa giải 2023, 06 trận bóng đá hạng nhì quốc gia và 02 trận bóng đá trong khuôn khổ V.League mùa giải 2023-2024" trên sân bóng đá Hòa Xuân

- Hoạt động TDTT thành phố: Giải Bóng bàn mừng Đảng đón Xuân; giải "Đua xe đạp các câu lạc bộ quận Ngũ Hành Sơn mở rộng; giải vô địch Bóng đá nhì đồng thành phố; giải vô địch Cờ vua và Cờ tướng các câu lạc bộ thành phố; các giải võ: Vovinam, Võ thuật cổ truyền, Taekwondo, Karate các câu lạc bộ thành phố; giải Điền kinh thanh thiếu niên thành phố; Lễ Khai mạc ngày Olympic trẻ em, lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và giải bơi thanh thiếu niên các câu lạc bộ thành phố; Sự kiện chạy bộ Vietcombank Run "Triệu trái tim - Một niềm tin"; Giải chạy bộ phong trào FPT - HAPPY RUN; Giải Đua thuyền truyền thống trong chương trình Lễ hội Quán Thế Âm; Giải Việt dã - Chạy vũ trang Báo Đà Nẵng lần thứ 26; Giải Bi sắt các CLB thành phố; Giải chạy Công ty CMC; Giải Cờ vua vận động viên chuyên nghiệp thành phố mở rộng...

sánh, thay thế toàn bộ hệ thống cửa, làm mới khán đài, thay mới trang thiết bị vệ sinh, tường rào, cảnh quan và xây mới hạng mục phụ trợ ngoài trời phục vụ tập luyện các môn: bi sắt, bóng rổ, bóng đá mini.

#### đ) Xã hội hóa TDTT

- Xã hội hóa TDTT phong trào: Số lượng và chất lượng các câu lạc bộ thể thao cơ sở ngoài công lập ra đời và đi vào hoạt động ngày càng nhiều, thu hút rất đông người đến tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Nhiều cơ sở thể thao ngoài công lập mới được hình thành và phát triển mạnh với các sân bóng đá cỏ nhân tạo, phòng tập thể hình, yoga, câu lạc bộ billiards,..., trong đó nhiều phòng tập thể hình, yoga có quy mô lớn và chất lượng như: The New Gym, Pig Gym, TA Galaxy Fitness & Yoga, Wonder Fitness, HD Fitness & Yoga, K-Fitness Center, The City Gym,...

- Xã hội hóa thể thao thành tích cao: Được các doanh nghiệp đầu tư, quản lý, nuôi dưỡng và chi trả toàn bộ kinh phí thi đấu ở 03 bộ môn<sup>6</sup>.

- Xã hội hóa trong lĩnh vực tổ chức các hoạt động thể thao: Các liên đoàn Bóng bàn, Cầu lông, Taekwondo, Võ thuật cổ truyền, Golf thành phố đã chủ động tổ chức các giải từ nguồn kinh phí của đơn vị và vận động tài trợ. Một số sự kiện, chương trình như: Đường chạy nước, giải Khiêu vũ thể thao các câu lạc bộ thành phố mở rộng, giải Taekwondo Hồng Bàng mở rộng tranh cúp Hồng Trí Việt, giải Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế, giải các Danh thủ Cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang lần VI... được các doanh nghiệp, câu lạc bộ tổ chức từ kinh phí xã hội hóa. Ngoài ra, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các giải thể thao giao lưu nội bộ, sự kiện chạy bộ.

- Xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao giải trí, thể thao gắn kết du lịch: Các sự kiện, hoạt động thể thao thường niên mang tính khu vực và quốc tế như Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng được tổ chức thành công và nâng tầm, với quy mô lớn hơn năm trước, trong đó toàn bộ kinh phí do đơn vị tổ chức thu lệ phí, vận động xã hội hóa để chi trả, ngân sách thành phố hỗ trợ về y tế, an ninh trật tự và môi trường.

Ngoài ra, Sở thường xuyên hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu mở các cơ sở thể thao ngoài công lập các thủ tục cần thiết để kinh doanh và hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

#### e) Hợp tác quốc tế về TDTT

Trong năm, Sở đã cử 02 đoàn gồm: Lãnh đạo Sở và lãnh đạo, cán bộ chuyên môn đi công tác tại Hungary và Thái Lan để xúc tiến, ký kết hợp tác trong thời gian đến; cử 04 vận động viên bơi đi tập huấn tại Hungary và 06 vận động viên Taekwondo đi tập huấn tại Hàn Quốc. Ngoài ra, cử các vận động viên ở các bộ môn trọng điểm, thể mạnh đi thi đấu các giải quốc tế theo đề nghị từ Cục Thể dục thể thao, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia.

<sup>6</sup> Đội bóng đá SHB Đà Nẵng thuộc Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng; Đội Bóng đá Futsal Nam thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Futsal GFDI Sông Hàn; Đội Bóng rổ chuyên nghiệp Đà Nẵng thuộc Công ty TNHH Bóng rổ Đà Nẵng.

### ê) Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thể thao

- Đào tạo, bồi dưỡng về thể TDTT quần chúng: Sở tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ bơi cứu hộ cho đội ngũ nhân viên tại khách sạn, resort kinh doanh loại hình bể bơi. Ngoài ra, Cục Thể dục thể thao phối hợp với Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng định kỳ tổ chức các khóa đào tạo về Chương trình lớp tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn, cứu hộ đuối nước cho nhân viên khách sạn, khu điểm du lịch có dịch vụ bể bơi.

- Đào tạo, bồi dưỡng về thể thao thành tích cao: Sở tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp tuyển chọn vận động viên ban đầu các nhóm môn chu kỳ và kế hoạch huấn luyện năm theo hướng thể thao hiện đại. Ngoài ra, cử cán bộ, huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, vận động viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về công tác huấn luyện, trọng tài do Cục Thể dục thể thao, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức.

## III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Thành tích đạt được

Về tổng thể, công tác TDTT thành phố trong năm 2023 tiếp tục phát triển ổn định. Hoạt động TDTT quần chúng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, nhất là khôi phục tổ chức giải Đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng tranh cúp VTV8 sau nhiều năm gián đoạn, đã góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Thể thao thành tích cao được quan tâm, đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất hiện có, duy trì và đạt kết quả cao tại các giải thi đấu quốc gia, quốc tế. Các sự kiện, hoạt động về thể thao giải trí, gắn kết du lịch phát triển mạnh mẽ và nâng tầm, với quy mô lớn hơn năm trước.

### 2. Những mặt thuận lợi

Nhận thức của Nhân dân về tác dụng, lợi ích của việc tập luyện TDTT để rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe, thể lực và tầm vóc ngày càng được nâng lên. Nhiều cơ sở thể thao ngoài công lập ra đời và đi vào hoạt động ở các loại hình khác nhau. Thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Nhiều hoạt động, sự kiện thể thao quy mô mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế được liên hệ, xúc tiến đưa về tổ chức.

### 3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những thành tích đạt được nêu trên, vẫn còn một số ít liên đoàn, hiệp hội thể thao thành phố hoạt động chưa thực sự hiệu quả do nguồn kinh phí còn bị động, chưa có địa điểm hoạt động và bộ máy nhân sự có sự biến động. Công tác xã hội hóa, vận động tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức kinh tế, cá nhân cho hoạt động thể thao còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng huấn luyện viên chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác huấn luyện.

### 4. Bài học kinh nghiệm

Cần đặt đúng vai trò, vị trí công tác TDTT trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với

công tác TDTT và làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động TDTT với việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp cùng quan tâm, chăm lo phát triển TDTT. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá để đề xuất hoặc điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp điều kiện thực tiễn là hết sức cần thiết.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

#### **I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU**

##### **1. Phương hướng, mục tiêu**

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều cơ hội và thuận lợi, đồng thời là năm tăng tốc tạo nền tảng thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021- 2025, do vậy Sở tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch được UBND thành phố ban hành<sup>7</sup> nhằm thực hiện hiệu quả Chủ đề của thành phố năm 2024 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

##### **2. Một số chỉ tiêu (Ước đạt)**

###### **a) TDTT cho mọi người**

- Số người tập luyện TDTT thường xuyên: 37,9%
- Số hộ gia đình thể thao: 30,5%
- Số học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: 100%
- Tỷ lệ các đơn vị trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực: 100%

###### **b) Thể thao thành tích cao**

- Đội bóng đá SHB Đà Nẵng thi đấu đạt thành tích cao tại giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023-2024 và phấn đấu giành quyền lên hạng tham dự giải Vô địch quốc gia V- League mùa tới.

- Tham dự các giải quốc gia đạt từ 180 Huy chương vàng.

<sup>7</sup> Quyết định số 5094/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 Phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 8626/KH-UBND ngày 28/12/2020 về Kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; Đề án số 7245/ĐA-UBND ngày 30/12/2022 về “Phát triển thể thao quần chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Tham dự các giải quốc tế đạt từ 18 Huy chương vàng.
- Chỉ tiêu đào tạo vận động viên: Dự kiến đào tạo 800 chỉ tiêu vận động viên chuyên nghiệp của 38 môn, phân môn thể thao (không bao gồm vận động viên các tuyển bóng đá trẻ do Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng quản lý, huấn luyện và đào tạo).

## **II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

### **1. Nhóm nhiệm vụ TDTT quần chúng**

a) Nhiệm vụ 1: Xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các đề án, quyết định, kế hoạch về công tác TDTT đã được UBND thành phố phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý TDTT.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm ăn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện và các liên đoàn, hiệp hội thể thao quần chúng.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

b) Nhiệm vụ 2: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động (01/5), kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2024).

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý TDTT.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch.

c) Nhiệm vụ 4: Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Phòng Quản lý TDTT.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch.

d) Nhiệm vụ 5: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thể thao phù hợp. Tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham gia các giải thể thao cấp thành phố đạt hiệu quả và giới thiệu các vận động viên có chuyên môn tốt để Sở xem xét, cử thi đấu các giải quốc gia năm 2024.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý TDTT.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.



đ) Nhiệm vụ 6: Tăng cường công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng các công trình, cơ sở vật chất thể thao được đầu tư xây dựng nhằm hạn chế sự xuống cấp và phát huy hiệu quả các công trình. Hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi tham gia tập luyện và thi đấu tại các cơ sở thể thao được giao quản lý.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

e) Nhiệm vụ 7: Tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham dự các giải thể thao Người cao tuổi, Người khuyết tật toàn quốc năm 2024 đạt thành tích cao.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Trung tâm Thể dục thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch.

ê) Nhiệm vụ 8: Thống kê, tổng hợp và báo cáo số liệu phong trào TDTT trên địa bàn theo các tiêu chí được quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý TDTT.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện (cơ quan chuyên môn được UBND các quận, huyện phân công thực hiện).

- Thời gian: Theo thời gian quy định.

## **2. Nhóm nhiệm vụ thể thao thành tích cao**

a) Nhiệm vụ 1: Triển khai Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp nhiều vận động viên trong đội tuyển quốc gia thi đấu đạt thành tích cao tại các giải quốc tế; phấn đấu có vận động viên giành quyền tham dự Olympic Paris 2024.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.

- Thời gian: Theo kế hoạch, tiến độ.

b) Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù và chính sách thu hút dành cho huấn luyện viên, vận động viên tài năng trong nước và nước ngoài tham gia tập luyện và thi đấu cho Đà Nẵng

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.

- Thời gian: Trong năm.

c) Nâng cao chất lượng tuyển chọn vận động viên năng khiếu ban đầu và tham mưu triển khai hiệu quả công tác đào tạo vận động viên bán chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian: Thường xuyên.

d) Nhiệm vụ 5: Xây dựng phương án tiếp nhận và quản lý khu nhà ở vận động viên mới tại Hòa Xuân. Lập kế hoạch di chuyển khu hành chính, bố trí phù hợp việc ăn ở, quản lý của các huấn luyện viên, vận động viên tại khu nhà mới.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trong năm.

đ) Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự phù hợp với quy định hiện hành. Chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng các công trình, cơ sở vật chất trong quá trình sử dụng để đảm bảo công năng và hiệu quả sử dụng tốt nhất

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

e) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi hồ sơ đất tại câu lạc bộ Đua thuyền, câu lạc bộ Bơi lội và nhà tập võ Taekwondo

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trong năm.

ê) Nhiệm vụ 6: Theo dõi, tham gia chỉ đạo đội bóng đá SHB Đà Nẵng thi đấu giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023-2024, phấn đấu lên hạng giải Bóng đá Vô địch quốc gia V - League.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Phòng Quản lý TDTT.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch.

g) Nhiệm vụ 7: Cử huấn luyện viên, vận động viên tham gia tập trung tập huấn đội tuyển quốc gia theo các Quyết định triệu tập của Cục Thể dục thể thao. Cử các đội tuyển đi tập huấn trong nước, nước ngoài và thi đấu các giải quốc gia, quốc tế.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý TDTT.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

### **3. Nhóm nhiệm vụ khác**

a) Nhiệm vụ 1: Đa dạng hóa và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao để thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện thể thao trong điều kiện cho phép (Phụ lục đính kèm).

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý TDTT.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thể dục thể thao và các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch.

b) Nhiệm vụ 2: Phối hợp trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý TDTT.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch.

c) Nhiệm vụ 3: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý TDTT.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Nhiệm vụ 4: Kiểm tra việc kinh doanh hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về TDTT và an toàn cho người khi tham gia.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Thanh tra Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý TDTT và các đơn vị liên quan.
- Thời gian: Thường xuyên.

đ) Nhiệm vụ 3: Tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ các liên đoàn, hiệp hội thể thao trong quá trình hoạt động nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các đơn vị này.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Phòng Quản lý TDTT.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

e) Nhiệm vụ 5: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý TDTT và Văn phòng Sở (theo phân công).
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian: Theo kế hoạch.

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

## **1. Giải pháp thực hiện các chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác TDTT**

a) Tham mưu triển khai triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực TDTT.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể lực, cải thiện tâm vóc bằng nhiều hình thức phù hợp.

c) Rà soát, tham mưu các chế độ, chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên phù hợp quy định hiện hành của Nhà nước, tạo động lực để vận động viên phấn đấu tập luyện và thi đấu.

## **2. Giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng**

a) Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; hướng dẫn viên, cộng tác viên cấp cơ sở đảm bảo trình độ chuyên môn, phục vụ phát triển phong trào TDTT trên địa bàn thành phố.

b) Ủy nhiệm cho các liên đoàn, hiệp hội thể thao đáp ứng đủ điều kiện đăng cai tổ chức các giải cấp thành phố, quốc gia. Cử các huấn luyện viên, hướng dẫn viên tham gia các chương trình đào tạo cho người khuyết tật, người cao tuổi để nắm rõ về phương pháp hướng dẫn, sơ cứu cho người cao tuổi và người khuyết trong quá trình luyện tập các môn thể thao. Tổ chức các hoạt động thể thao phù hợp dành cho đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật.

c) Phối hợp, hỗ trợ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trong trường học. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên được lựa chọn các môn thể thao yêu thích, phù hợp rèn luyện, phát triển thể chất, tạo nền tảng phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng thể thao.

d) Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích hình thức tự tập luyện các môn thể thao hằng ngày tại gia đình, tổ, thôn, câu lạc bộ, tạo cơ hội cho mọi người được quyền tham gia hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao để nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh, vui chơi, giải trí, với phương châm hướng các hoạt động TDTT phục vụ người dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động TDTT, duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống trong các ngày tết, lễ của đất nước, của dân tộc.

đ) Đẩy mạnh công tác huấn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang với phương châm "chiến sỹ khỏe". Tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện đơn vị, địa phương, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện TDTT. Lồng ghép hoạt động của ngành TDTT với hoạt động các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội để phát

triển, nâng cao phong trào TDTT quần chúng và tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân tham gia thi đấu nhiều hơn.

### **3. Giải pháp phát triển thể thao thành tích cao**

a) Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, phân công cụ thể cho từng cá nhân quản lý số lượng môn thể thao, chịu trách nhiệm trực tiếp về hiệu quả, thành tích chuyên môn của các môn thể thao được giao quản lý.

b) Liên hệ và mời các huấn luyện viên giỏi trong nước, vận động viên nước ngoài và trong nước về huấn luyện, thi đấu và ưu tiên cử đi tập huấn nước ngoài, thi đấu quốc tế đối với các vận động viên chủ lực của các môn trọng điểm, thể mạnh và các vận động viên trẻ có tố chất chuyên cao để nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tranh chấp huy chương.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và mời chuyên gia đầu ngành về trực tiếp giảng dạy cho các huấn luyện viên tại địa phương. Cử cán bộ, huấn luyện viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do Cục Thể dục thể thao, các liên đoàn, hiệp hội thể thao tổ chức để cập nhật các quy định mới về luật thi đấu, phương pháp huấn luyện mới phù hợp.

d) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng những công trình, thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ, y sinh học vào công tác tuyển chọn, huấn luyện đào tạo, quản lý chuyên môn để tạo đột biến, nâng cao thành tích và phát triển thể thao thành tích cao được ổn định, bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để nâng cao hiệu quả trong công tác huấn luyện và chất lượng đào tạo vận động viên.

đ) Đảm bảo việc học tập văn hóa, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, ý chí, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương cho huấn luyện viên, vận động viên về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về công tác TDTT trong giai đoạn mới.

### **4. Giải pháp thúc đẩy công tác xã hội hóa, chính sách ưu đãi về thể thao**

a) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển TDTT, thành lập thêm nhiều cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí của Nhân dân.

b) Kêu gọi đầu tư, khai thác vào các công trình thể thao được giao quản lý theo hình thức liên doanh, liên kết, cho thuê phù hợp quy định của pháp luật nhằm huy động nguồn lực từ xã hội tham gia vào các hoạt động đầu tư, khai thác và hạn chế sự xuống cấp các cơ sở thể thao để tăng nguồn lực, phát huy hiệu quả sử dụng công trình.

c) Phát huy các điểm sáng về thực hiện xã hội hóa các hoạt động TDTT trên địa bàn thành phố; chuyển giao các hoạt động cho đơn vị, tổ chức ngoài công lập thực hiện, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

d) Định hướng, tạo điều kiện thành lập các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và đăng cai tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp theo xu hướng phát triển của thể thao quốc tế khi có đủ điều kiện.

đ) Hướng dẫn, hỗ trợ củng cố và kiện toàn lại một số liên đoàn, hiệp hội thể thao thành phố. Nghiên cứu, thành lập mới các liên đoàn, hiệp hội thể thao khi có đủ điều kiện hoạt động, phù hợp thực tế và có phong trào phát triển mạnh của thành phố hiện nay. Đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn của khu vực, châu lục và thế giới tại thành phố Đà Nẵng.

### **5. Giải pháp về quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở vật chất**

a) Tiếp tục tham mưu triển khai đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa thể cơ sở theo Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố đến năm 2025” đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 3997/QĐ-UBND ngày 22/10/2020.

b) Tiếp tục tham mưu đầu tư xây dựng các hạng mục tại khu liên hợp thể thao Hòa Xuân. Rà soát, tham mưu đề xuất cải tạo, nâng cấp và thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu tại các công trình thể thao hiện có.

### **6. Giải pháp thúc đẩy phát triển thể thao biển, du lịch thể thao**

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình câu lạc bộ thể thao biển tại bãi tắm Sơn, tiến tới phát triển mạnh các môn thể thao biển góp phần thi đấu đạt thành tích cao tại các giải quốc gia và tạo nên các sản phẩm du lịch giúp du khách tham gia trải nghiệm.

### **7. Giải pháp liên kết, phối hợp trong hoạt động thể thao**

a) Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh liên kết với các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, các trường đại học TDTT và đơn vị mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân Đội, Thanh Hóa, Hải Phòng,... trong công tác đào tạo huấn luyện viên, vận động viên.

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các địa phương và tổ chức nước ngoài có quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển TDTT. Xúc tiến tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao với các địa phương trong nước và nước ngoài để chia sẻ, học tập kinh nghiệm cũng như tăng cường quan hệ hợp tác.

c) Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên được tham gia nghiên cứu, hội thảo khoa học ở trong nước và quốc tế.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Phòng Quản lý TDTT**

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả.

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch và kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với tình hình thực tế.

### **2. Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên, Trung tâm Thể dục thể thao**

Căn cứ nội dung được giao chủ động triển khai và phối hợp thực hiện có

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, thành tích đề ra.

### **3. Các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở**

Chủ động triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại Kế hoạch.

### **4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện**

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch.

## **V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO**

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6) và 01 năm (trước ngày 30/11), các đơn vị báo cáo sơ kết và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2024, yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tiễn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, điều chỉnh cho phù hợp./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND thành phố (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các sở: GDĐT, Du lịch (để phối hợp);
- BCH Quân sự TP, Công an TP, BCH Bộ đội Biên phòng TP (để phối hợp);
- UBND các quận, huyện (để p/h chỉ đạo);
- Các liên đoàn, hiệp hội thể thao TP;
- Phòng VH TT, Trung tâm VH TT và Trung tâm VH, TTTT các quận, huyện (để t/h);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các phòng, đơn vị: VPS, KHTC, TTTD TT, TTHLĐT VĐV (để t/h);
- Lưu: VT, QL TDTT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Trọng Thao**